



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) เลขที่ตำแหน่ง ๐๓-๑-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ โดยผู้ประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคำร้องขอโอนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

๑. บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับโอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายสุภัทม์ ทองรัตน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโป่งกลาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแต่งกายด้วยชุดกากีคอพับ แขนยาว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นที่แสดงตนแทนได้ไปแสดงตนด้วย

ทั้งนี้ ในการตรวจคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้างต้น ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำร้องขอโอนได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับโอน หากปรากฏภายหลังว่าผู้ยื่นคำร้องขอโอนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับโอน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยงค์ โมคภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์